



คำสั่งกรุงเทพมหานคร

ที่ ๒๓๕๒/๒๕๕๑

เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน  
ในการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญาค่าประกัน

เพื่อให้การทำสัญญาค่าประกันการทำงานของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงมอบอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญาค่าประกันการทำงานของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ให้แก่ ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำหรับลูกจ้างสังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ผู้อำนวยการสำนักในกรณีสำนัก และผู้อำนวยการเขตในกรณีสำนักงานเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายพิจิตต์ รัตตกุล)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... งานการลูกจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร

ที่ กทม. ๐๓๐๒/๒๗๔๗

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘

เรื่อง การทำหนังสือสัญญาค้ำประกันลูกจ้างบางตำแหน่ง ตามเงื่อนไขการจ้าง

เสนอ ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก และหัวหน้าเขตทุกเขต

เรื่องเดิม ตามบันทึก ที่ กทม. ๐๓๐๒/๒๕๒๖ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๒๓ กรุงเทพมหานคร ได้วางหลักเกณฑ์ในการทำสัญญาค้ำประกันลูกจ้างบางตำแหน่ง ตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ นั้น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ เนื่องจากในการทำสัญญาค้ำประกันกรณีลูกจ้างค้ำประกันตัวเอง โดยให้ลูกจ้างผู้นั้นหาผู้ค้ำประกันทำสัญญาค้ำประกันเต็มจำนวนก่อน และเมื่อลูกจ้างผู้นั้นส่งเงิน (หักไว้) เต็มจำนวนที่ค้ำประกันแล้ว ภาระของผู้ค้ำประกันจะหมดไป นั้น ในแบบของสัญญาค้ำประกันที่ใช้อยู่เดิม ไม่สามารถนำมาทำสัญญาค้ำประกันกรณีที่ลูกจ้างผู้นั้นต้องหักเงินตัวเอง เนื่องจากเนื้อหาไม่ครอบคลุม ดังนั้น กองกฎหมายและคดี จึงได้ดำเนินการร่างสัญญาค้ำประกันขึ้นใหม่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาค้ำประกันของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จึงให้ทุกหน่วยงานดำเนินการดังนี้

๑. กรณีลูกจ้างทำสัญญาค้ำประกันโดยหักเงินเดือนตนเองเป็นรายเดือน โดยมีผู้ค้ำประกันทำสัญญาค้ำประกันเต็มจำนวนก่อน เมื่อลูกจ้างผู้นั้นหักเงินครบตามจำนวนวงเงินที่ค้ำประกันแล้ว ภาระผู้ค้ำประกันจะลดลงตามส่วนที่หักไว้ ให้จัดทำสัญญาตามแบบร่างสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข ๑ และ ๒ ซึ่งในร่างหนังสือสัญญาค้ำประกันของลูกจ้างให้ผู้อำนวยความสะดวก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากองทุกกอง และหัวหน้าเขตทุกเขต เป็นผู้ลงนามรับสัญญา แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๔๗๒/๒๕๒๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔) ส่วนกรณีลูกจ้างรายใดที่มีผู้ค้ำประกัน และไม่ได้หักเงินของลูกจ้างผู้นั้นเป็นรายเดือน ให้ใช้แบบร่างสัญญาค้ำประกัน (ตามเอกสารหมายเลข ๓)

๒. ให้หน่วยงานที่รับเงินประกันสัญญานำฝากไว้เป็นเงินนอกงบประมาณ ประเภทอนาคิน โดยนำส่งให้กองการเงิน สำนักการคลัง ดำเนินการในเรื่องการนำฝากเงินเข้าเป็นเงินฝากของธนาคาร ประเภทเงินฝากประจำของแต่ละราย ผลประโยชน์ดอกเบี้ยจากเงินฝากให้เป็นของผู้ให้สัญญาทั้งสิ้น

๓. ให้นำหน่วยงานจัดทำสัญญาค้ำประกัน ๔ ฉบับ โดยส่งกองการเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ กองการเงิน ๑ ฉบับ เก็บรักษาไว้หน่วยงานต้นสังกัด ๑ ฉบับ และมอบเจ้าตัวผู้ให้สัญญาอีก ๑ ฉบับ

จึงแจ้งมาเพื่อถือปฏิบัติ

เด่น ภูสุวรรณ  
(นายเด่น ภูสุวรรณ)  
รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
รักษาการในตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร